

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động hè năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-BCĐ ngày 11/06/2024 của Ban Chỉ đạo hoạt động hè Huyện Hớn Quản về tổ chức hoạt động hè năm 2024.

Nhằm tăng cường công tác chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu nhi; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để các em tham gia các hoạt động bổ ích, thiết thực trong dịp hè, Ban Chỉ đạo hè xã xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của cộng đồng trong việc tham gia xây dựng thực hiện hiệu quả việc xây dựng xã hội phù hợp với trẻ em; tăng cường số hóa và chuyển đổi số các hoạt động hè; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo.

Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc tổ chức hoạt động hè; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu nhi; qua đó tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng xã hội đối với thanh thiếu nhi trong dịp hè.

Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động hè phải được tổ chức rộng khắp trên địa bàn dân cư, trường học với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Các hoạt động cần phải được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và phương thức tổ chức, phù hợp với tình hình địa phương. Tất cả các hoạt động diễn ra trong hè cần lưu ý đảm bảo an toàn tuyệt đối.

II. CHỦ ĐỀ

“Hè vui khỏe, an toàn và bổ ích”

III. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền các hoạt động hè

Thực hiện các bộ sản phẩm tuyên truyền nội dung của các hoạt động hè năm 2024 như: Infographic, clip...; tuyên truyền trực quan, sinh động về hoạt động hè trên các tuyến đường trọng điểm của xã, khu tập trung đông dân cư, cơ quan, đơn

vị; tuyên truyền các tin, bài, phóng sự... trên Đài truyền thanh, các trang mạng xã hội của xã... Các điểm sinh hoạt hè cho thiếu nhi tại ấp, sóc có treo băng-rôn, panô tuyên truyền.

Công tác tuyên truyền tập trung phản ánh những mô hình, giải pháp, cách làm hay từ cơ sở; việc tuyên truyền, phát hiện, tuyên dương những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong tham gia hoạt động hè...

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, lịch sử, văn hoá, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi

Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh thiếu nhi. Phổ biến, giáo dục một số luật cho thanh thiếu nhi như: Luật Thanh niên, Luật Giao thông đường bộ, Luật Trẻ em..., đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, gia đình, xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, tuyên truyền về phòng, chống ma túy; tác hại của rượu, bia, thuốc lá; phòng, chống các tệ nạn xã hội cho thanh thiếu nhi.

Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi như: kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, kỹ năng phòng chống khủng hoảng tâm lý, kỹ năng thiết kế các hoạt động Đội, kỹ năng thuyết trình và phản biện, các kỹ năng sống cần thiết.

Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng, văn hóa ứng xử trên môi trường mạng, Luật An ninh mạng, quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet cho thanh thiếu nhi.

Tổ chức các hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc, lịch sử, truyền thống của quê hương Bình Phước và các địa phương thông qua hội thi, sân chơi, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, các hành trình đến với địa chỉ đỏ, tổ chức cho thiếu nhi tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, tổ chức cho đoàn viên thanh niên tu sửa, vệ sinh nhà bia ghi tên liệt sỹ, tổ chức thăm và tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Minh Đức thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, “Nghìn việc tốt”...

Tuyên truyền triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” trao tặng bản đồ Việt Nam, thực hiện việc treo bản đồ Việt Nam tại cơ quan, đơn vị, các điểm sinh hoạt cho thiếu nhi... Tuyên truyền để đoàn viên thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức về chủ quyền quốc gia; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu độc xung quanh các vấn đề về chủ quyền,

lãnh thổ, phân giới, cắm mốc, biên giới, biển đảo nhất là chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

3. Củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ phụ trách thiếu nhi

Chú trọng chọn lựa cán bộ phụ trách thiếu nhi là những giáo viên trẻ, sinh viên tình nguyện của các trường Cao đẳng, Đại học, học sinh có năng khiếu, xung kích, tình nguyện, nhiệt tình, sáng tạo và có kỹ năng trực tiếp tham gia tổ chức hoạt động cho trẻ em.

Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Thành lập các đội hình tình nguyện chuyên cùng với đội hình tình nguyện tại chỗ tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn.

Phát huy vai trò của các lực lượng chiến sĩ tình nguyện, đội ngũ Tổng phụ trách Đội trong công tác phụ trách, tổ chức các hoạt động hè tạo sân chơi cho thiếu nhi.

4. Hoạt động học tập, ôn luyện văn hóa

Huy động, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, tài trợ cho chương trình “Tiếp sức đến trường” thông qua hình thức tặng sách, vở, dụng cụ học tập, học bổng nhằm giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

Mở các lớp ôn tập văn hóa, dạy tin học, ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi trong dịp hè; xây dựng mô hình dạy, ôn tập miễn phí các kiến thức cho học sinh yếu kém, trẻ em dân tộc thiểu số, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới nhằm giảm thiểu tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học trong thời gian tới. Hướng dẫn thanh thiếu nhi cách đọc sách, sử dụng Internet hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học tập, giải trí lành mạnh.

5. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí và rèn luyện kỹ năng

Chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng cho thanh thiếu nhi có tài năng năng khiếu xuất sắc. Bên cạnh đó, các chương trình học tập, rèn luyện kỹ năng năng khiếu về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và rèn luyện thể chất như: các bộ môn võ thuật, cầu lông, aerobics, bóng đá, cờ vua, cờ tướng, bơi lội... Duy trì các câu lạc bộ theo sở thích, giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng...

Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh như: sân chơi thiếu nhi hè, các trò chơi dân gian, sân chơi kỹ năng cuối tuần, sân chơi lưu động, hội thi văn nghệ và thể thao, chương trình dân vũ, hát múa tập thể, tuyên truyền lưu động.

Tổ chức cho thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, tuyên truyền về nước sạch, hướng dẫn thiếu nhi giữ gìn vệ sinh cá nhân, phòng bệnh mùa hè.

Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với gia đình trong quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi trong việc phòng chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp

luật và đặc biệt tránh tình trạng để thanh thiếu nhi truy cập vào những trang mạng không lành mạnh.

Tổ chức các hoạt động vận động, khuyến khích thanh thiếu nhi rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “10.000 bước chân mỗi ngày” trong thanh thiếu nhi.

6. Tổ chức các hoạt động tình nguyện, nâng cao chuyển đổi số cho người dân và thanh thiếu nhi; các hoạt động chăm lo, bảo vệ trẻ em và các hoạt động thúc đẩy, phát huy quyền tham gia của trẻ em

Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 và thành lập, phát huy hiệu quả các đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ (huy động thanh thiếu nhi tại địa phương tham gia) để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội cho nhân dân và thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

Tổ chức các buổi sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi, tuyên truyền trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em; tuyên truyền về an toàn giao thông; tham gia các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường...

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, quyền tham gia của trẻ em; trang bị kiến thức, kỹ năng để thiếu nhi thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, phát huy tốt quyền tham gia của trẻ em. Phối hợp thực hiện các nội dung chăm lo sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần, chế độ dinh dưỡng, hướng dẫn xây dựng các thói quen tốt trong sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh cho thanh thiếu nhi.

Tăng cường sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong việc tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách dành cho trẻ em, xử lý các vấn đề liên quan đến xâm hại, bạo hành trẻ em, lạm dụng sức lao động trẻ em, kịp thời bảo vệ trẻ em yếu thế; rà soát các khu vực hay xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp phòng ngừa, can thiệp nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ; bố trí rào chắn, cắm biển báo cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ, hố sâu công trình...

IV. HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

1. Tham gia Hoạt động tập trung cấp huyện

- Tham gia Khai mạc hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 tại xã Thanh Bình.

- Giải bóng đá U11, U13 cho thiếu nhi (Tháng 6)

- Hội thi “Kể chuyện theo sách hè” năm 2024 (Tháng 6)

- Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi Hoa phượng đỏ năm 2024 (Tháng 6)

- Hội thi Nghi thức Đội và Chỉ huy Đội giỏi (Tháng 6)

- Lớp tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho 2024 cho thiếu nhi (Tháng 7)

- Giải bóng đá Thanh thiếu niên, Nhi đồng năm 2024 (Tháng 6)
- Lễ Thấp nền tri ân các anh hùng, liệt sỹ (Tháng 7)
- Tổ chức diễn đàn đối thoại với trẻ em.
- Đêm hội Trăng rằm huyện Hớn Quản năm 2024 (Tháng 9)

2. Hoạt động tập trung cấp xã

Khai mạc hè và phát động tháng hành động vì trẻ em (Tổ chức tại trường TH&THCS Minh Đức ngày 24/05/2024).

Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 (Tháng 7).

Lễ thấp nền tri ân các anh hùng liệt sỹ (27/07/1947 – 27/07/2024 tổ chức trong tháng 7, giao xã đoàn, công chức phụ trách Lao động – Thương binh & xã hội phối hợp tổ chức).

Tổ chức các buổi tình nguyện vì cộng đồng (trong suốt thời gian hè, giao xã đoàn thực hiện).

Tiếp nhận Đoàn khoa ngoại ngữ trường Đại học Thủ Dầu Một thực hiện chiến dịch "Mùa hè xanh" năm 2024 trên địa bàn xã.

Tổ chức chương trình ông kể cháu nghe năm 2024 (Tổ chức tại Hội trường UBND xã Minh Đức ngày.../07/2024).

Tổ chức đêm hội Trăng rằm xã Minh Đức năm 2024(Tháng 9, Xã đoàn phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xã đoàn

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả triển khai kế hoạch hè.

Chủ trì tham mưu kế hoạch và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tập trung cấp huyện, cấp xã.

Giao Xã đoàn chủ trì phối hợp với trường TH&THCS Minh Đức xây dựng hướng dẫn sinh hoạt hè năm 2024.

Phụ trách chính các hoạt động hè.

2. Trường TH&THCS Minh Đức

Phối hợp với Xã đoàn tổ chức tập luyện, tham gia các hoạt động cấp huyện, xã.

Chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức sinh hoạt hè định kỳ cho học sinh trong trường học; theo dõi, tổng hợp kết quả sinh hoạt hè để có cơ sở đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh trong năm học 2024 - 2025.

Tích cực tuyên truyền về chương trình học kỳ trong quân đội.

Duy trì sinh hoạt hè định kỳ 2 lần/tháng để Ban chỉ đạo hè đi thăm nắm và kiểm tra việc thực hiện.

Chịu trách nhiệm tham gia giải bóng đá U11, U13 cho thiếu nhi, Hội thi kể chuyện theo sách và liên hoan nghệ thuật thiếu nhi Hoa phượng đỏ, hội thi Nghi thức Đội và Chỉ huy Đội giỏi cấp huyện năm 2024.

3. Ban VH-TT xã

Tham mưu cho UBND xã tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ và thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi xã trong hè năm 2024.

Chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động tập trung cấp xã.

Phối hợp với Xã đoàn tổ chức tập luyện, tham gia các hoạt động cấp huyện, xã.

Theo dõi đôn đốc đài truyền thanh xã thực hiện công tác tuyên truyền hoạt động hè theo kế hoạch được phân công.

4. Ban Lao động, Thương binh và Xã hội

Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa cho thiếu nhi nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ; Kế hoạch “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2024. Tăng cường tuyên truyền Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; các diễn đàn tham vấn trẻ em để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đề đạt của trẻ em về các điều kiện học tập, vui chơi, giải trí, thực hiện quyền của trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực gia đình, Tai nạn đuối nước, xâm hại trẻ em...

Tăng cường tuyên truyền và quản lý nhà nước về công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em; triển khai kế hoạch giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong toàn huyện; tập hợp trẻ em lang thang, cơ nhỡ vào các nhà mở, trung tâm để chăm lo và bảo vệ.

5. Công đoàn xã

Tuyên dương con em cán bộ, công nhân viên chức lao động đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện đạo đức.

6. Hội cựu chiến binh xã

Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi.

Chủ trì, phối hợp Xã đoàn tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe” trong dịp hè.

7. Hội Chữ thập đỏ xã

Tổ chức vận động, quyên góp, khai thác các nguồn lực để chăm sóc thanh thiếu nhi đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, trẻ em nhiễm chất độc da cam, khuyết tật, trẻ em là người dân tộc thiểu số trên toàn xã.

8. Hội Liên hiệp phụ nữ xã

Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn nữ thanh niên và trẻ em gái về kỹ năng sống, phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực về giới, tai nạn đuối nước.... Tuyên truyền vận động gia đình thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe và phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em.

Tiếp tục vận động, thực hiện chương trình “Tiếp bước cho em đến trường”.

9. Đài Truyền thanh xã

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong việc triển khai các nội dung hoạt động hè; đồng thời thực hiện có hiệu quả việc phát hiện, giới thiệu những các nhân, tập thể điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động sáng tạo trong triển khai hoạt động hè để nêu gương, cổ vũ kịp thời.

10. Công an xã

Triển khai các kế hoạch nhằm ngăn chặn trẻ em vi phạm pháp luật. Xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng, xúi giục trẻ em làm trái pháp luật, vi phạm Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tuyên truyền thanh thiếu nhi nói không với ma túy, game online bạo lực có tác động xấu đến tư tưởng, và ý thức chấp hành pháp luật, tổ chức tuyên truyền các kỹ năng phòng chống đuối nước

11. Ban tư pháp xã

Tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân và thanh thiếu nhi về một số luật liên quan như: Luật Giao thông đường bộ; Luật Trẻ em.

12. Ban Tài chính - Kế hoạch

Thẩm định và tham mưu bố trí kinh phí tổ chức hoạt động hè năm 2024.

Chuẩn bị kinh phí, xem xét chuyển đổi các nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động hè năm 2024.

13. Các ban, ngành đồn thể, các ông, bà là thành viên Ban Chỉ đạo hè xã

Xây dựng kế hoạch hoạt động hè phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu nhi trong hè năm 2024.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức hoạt động hè năm 2024, Ban Chỉ đạo hè xã Minh Đức đề nghị các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện để hoạt động hè năm 2024 đạt kết quả cao nhất./.

Nơi nhận:

- Huyện đoàn;
- TT. ĐU – HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Các ban, ngành liên quan;
- Thành viên Ban Chỉ đạo hè xã;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Hoàng Văn Toán